
 

 

 

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ห่วงใยพี่น้องชาวสวนยาง เร่งแก้ไขปัญหาระยะยาว ชี้ราคายางตก

ตามภาวะเศรษฐกิจโลก วอนเกษตรกรเห็นใจรัฐ หากแก้ปัญหาด้วยวธิีจ่ายเงินอุดหนุนเพียง

อย่างเดียวจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายและหนี้ แบบสร้างปัญหาไม่รู้จบ เน้นช่วยให้เกษตรกรเข้มแข็ง

อย่างยั่ง 

ข่าวท่ัวไป ส านักโฆษก -- อาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2558 16:03:47 น. 

.พลตรี สรรเสริญ แก้วก าเนิด โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีท่ีกลุ่ม

เกษตรกรชาวสวนยางเรียกร้องให้รัฐบาลจ่ายเงินชดเชยส่วนต่างของราคายางพาราท่ี กก. ละ 60 

บาท และให้ชะลอการโค่นยางตามนโยบายทวงคืนผืนป่า และอื่น ๆ อันเนื่องมาจากปัญหาราคา

ยางตกต่ า โดยหากรัฐบาลไม่เร่งช่วยเหลือจะมีชาวสวนยางออกมาเคลื่อนไหว นั้น 

รัฐบาลขอเรียนว่า ท่ีผ่านมาประเทศไทยใช้วิธีแก้ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ าโดยการจ่ายเงิน

อุดหนุนราคา หลายรายการด้วยกัน ซึ่งท าให้เกิดการบิดเบือนกลไลตลาด น าไปสู่ความเสียหายใน

ระยะยาว เช่น เกษตรกรหันมาปลูกพืชชนิดเดียวกันจนผลผลิตล้นตลาด และปริมาณเงินท่ีรัฐ

อุดหนุนจะเพิ่มขึ้นมากเป็นภาระด้านค่าใช้จ่าย ขณะนี้รัฐบาลก าลังแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

พ่ีน้องเกษตรกรทุกกลุ่มไม่เฉพาะแต่ชาวสวนยางเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งเป็นหนึ่งในแนวทาง

ปฏิรูปประเทศด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตร ทั้งการช่วยเหลือเรื่องลดต้นทุน

การผลิต ส่งเสริมเทคโนโลยี ส่งเสริมตลาด ให้เงินอุดหนุนเฉพาะเรื่องตามสัดส่วนพื้นท่ีเพาะปลูก

หรือโซนนิ่ง และอีกหลายๆเรื่อง  ดังนั้น จึงอยากวิงวอนให้พ่ีน้องชาวสวนยางเขา้ใจในเจตนารมณ์

ของรัฐบาล เราไม่ต้องการแก้ไขปัญหาแบบท่ีผ่าน ๆ มาด้วยการให้เงินแต่เพียงอย่างเดียวจนเป็น

นิสัย ท าให้ประเทศต้องเป็นหนี้ และเกษตรกรเองก็จะต้องประสบปัญหาเช่นนี้ซ้ าซาก รัฐบาลไม่มี

งบประมาณมากพอท่ีจะจ่ายเงินอุดหนุนให้ทุกครั้ง วันนี้ราคายางในตลาดโลกก็ไม่ได้สูงนัก เพราะ

ความต้องการยางโดยภาพรวมยังคงซบเซาตามภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว รายได้จากการ

ส่งออกยางก็ได้รับผลกระทบ รัฐก็จัดเก็บภาษีจากการขายยางดิบไม่ได้มากด้วยเช่นกัน ขอให้

ชาวสวนยางเห็นใจรัฐบาลและเพื่อนเกษตรกรท่ีปลูกพืชชนิดอื่นซึ่งรัฐบาลต้องดูแลด้วย 
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"นายกฯ เห็นใจพี่น้องชาวสวนยาง ซึ่งรัฐบาลได้ออกมาตรการช่วยเหลือระยะสั้นต่อเนื่องมาโดย

ตลอด นับตั้งแต่เข้าบริหารประเทศ เพราะท่านเข้าใจดีว่าภาคการเกษตรเป็นก าลังหลักของ

ประเทศ แต่อยากให้ทุกคนเข้าใจและเห็นใจรัฐบาลด้วย ไม่อยากให้บังคับว่ารัฐบาลต้องท าแบบนั้น

แบบนี้ รัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งประชาชน แต่เราก าลังแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ทั้งการเพิ่มความต้องการ

ใช้ยาง สนับสนุนให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางในประเทศ เช่น ล้อยาง ส่งเสริมการวิจัยและ

พัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่ายาง จัดโซนนิ่งพื้นที่เพาะปลูกและส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชชนิดอื่นแทน

ยางโดยดูความต้องการของตลาด 

 

นอกเหนือจากนั้น จะเร่งผลักดันการบริหารกฎหมายคือ พรบ.การยางแห่งประเทศไทยพ.ศ. 

2558 ให้มีองค์คณะกรรมการที่ครบถ้วน เพื่อจะได้ขับเคลื่อนกลไกต่างๆในการช่วยเหลือ

เกษตรกรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ การออกระเบียบว่าด้วยการจัดสรรเงินกองทุน 

ค่าธรรมเนียมการส่งออกยาง เพื่อใช้เป็นสวัสดิการให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ซึ่งถือว่า

เป็นคร้ังแรกของประเทศไทย ตลอดจนการซื้อยางโดยอาศัยกลไกตลาดเพื่อยกระดับราคา ทั้งนี้

ก็ไม่ไดล้ะเลยที่จะพิจารณามาตรการการอุดหนุนเงินช่วยเหลือแต่จะต้องมีเหตุผลรองรับมี

เงื่อนไขที่เหมาะสมไม่ ก่อให้เกิดผลกระทบเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

ท่ีมา: http://www.thaigov.go.th 

 

 

 
 

 



 

 
 
 
'สมคิด'โวบรรยากาศยางดีขึน้ ทยอยขายสต๊อก-ครม.ถกอังคารนี้ 
 
ข่าวทัว่ไป หนงัสือพิมพแ์นวหนา้ -- ศุกร์ท่ี 9 ตุลาคม 2558 19:23:00 น. 
9 ต.ค. 58 เม่ือเวลา 16.30 น. ท่ีตึกบญัชาการ 1 ท าเนียบรัฐบาล นายสมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์รองนายกรัฐมนตรี 
เปิดเผยกรณียางพาราวา่ วนัน้ีมีการประชุมคณะกรรมการยางพารา โดยมีพล.อ.ประวติร วงษสุ์วรรณ รอง
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในท่ีประชุม โดยมีการหารือเร่ืองการช่วยเหลือชาวสวนยาง โดยทางการยางแห่ง
ประเทศได้มีการรายงานว่า มีเงินก้อนหน่ึงทีส่ามารถให้เป็นสวสัดิการแก่ชาวสวนยาง โดยมีสัดส่วนตาม
กฎหมายทีก่ าหนดชัดอยู่แล้ว เร่ืองนี้เป็นคร้ังแรกทีจ่ะเป็นการช่วยเหลอืให้กบัชาวสวนยาง รวมถึงผู้กรีดยาง
ด้วย รวมถึงการน าเงินไปสร้างเสถียรภาพให้เกดิขึน้ด้วย โดยจะแจ้งให้นายกฯ รับทราบในการประชุม
คณะรัฐมนตรีในวนัอังคารที่จะถึงนี้. 
 
นายสมคิด กล่าววา่ ปัญหาเร่งด่วนในขณะน้ีคือเร่งสต็อกยางท่ีมีอยู ่โดยยางท่ีอยูใ่นสต็อกส่วนแรกนั้น มี
จ  านวนอยูป่ระมาณ 2 แสนตนั ท่ีไดมี้การท าสัญญาซ้ือขายกบัเอกชนของประเทศจีน ในราคาท่ี 42 บาทต่อ
กก. แต่ก็ยงัติดปัญหาเร่ืองการรับซ้ือในระยะเวลาท่ีแน่นอน ดา้นภาคเอกชนภายในประเทศเราเองก็ไดเ้ขา้มา
พดูคุยเพื่อเสนอซ้ือในระดบัราคาท่ีใกลเ้คียงกนั ดงันั้นจึงมีแนวทางวา่การเสนอซ้ือยางล็อตน้ีจะใหแ้ก่ผูท่ี้
เสนอในราคาท่ีสูงท่ีสุด โดยมีเง่ือนไขวา่จะตอ้งรับซ้ือภายใตก้รอบระยะเวลาท่ีก าหนดใหแ้ลว้เสร็จ 
นายสมคิด กล่าวต่อวา่ ในส่วนของยางอีกล็อตหน่ึงประมาณ 1 แสนตนั ก็จะเป็นใหภ้าคเอกชนเขา้มาเสนอ
ซ้ือในระดบัราคาตลาด ซ่ึงเช่ือวา่ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหา ในส่วนของยางล็อตใหม่ท่ีก าลงัจะออกมาในช่วง
เดือนพ.ย. ท่ีก าลงัจะถึงน้ี ก็เป็นเร่ืองท่ีน่ายนิดีท่ีไดมี้การวางแผนร่วมกนัระหวา่งชาวสวนยางกบัภาคเอกชน 
ซ่ึงจะป้องกนัการเกิดปัญหาเร่ืองยางในอนาคตดว้ย 
รองนายกฯ กล่าววา่ ในเร่ืองขอ้เรียกร้องของชาวสวนยาง ท่ีตอ้งการราคาใหสู้งมากข้ึนนั้น ก็มีความจ าเป็น
จะตอ้งท าความเขา้ใจและก าหนดกติกา โดยท่านนายกฯ อยากช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางใหเ้กิดความ
เขม้แขง็ ไม่ใช่เป็นการท าใหร้าคายางสูงข้ึนเพียงอยา่งเดียว แต่จะตอ้งสร้างความเขม้แงในเร่ืองอ่ืนๆประกอบ
ไปดว้ยทั้งดา้นของการผลิต การแปรรูป ทั้งน้ีมาตรการช่วยเหลือชาวสวนยางจะเขา้สู่การพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีในวนัองัคารท่ีจะถึงน้ีเช่นกนั และเช่ือวา่บรรยากาศเร่ืองยางในขณะน้ีดีข้ึนมาก 
 
 



 

 
 
 

ชดเชยส่วนต่างให้ชาวสวนยางอืด รอข้ึนทะเบียนเกษตรกร-ตั้งบอร์ด กยท.พิจารณา 

(13/10/2558)  

 

โครงการชดเชยส่วนต่างรายได้เกษตรกรชาวสวนยางอืด เหตุคณะท างานพิจารณารายละเอียด
โครงการประชุมน้อยครั้ง "อุทัย สอนหลักทรัพย์" หวั่นโครงการลากยาวจากการใช้เวลาในการขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ทั่วประเทศ เพื่อคัดเลือกตัวแทนแต่ละภาคเป็นบอร์ด 
กยท.มาพิจารณาโครงการนี้  นายอุทัย สอนหลักทรัพย์ ประธานสภาการยางแห่งประเทศไทย 
เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ถึงโครงการชดเชยส่วนต่างรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางว่า ได้มี
การตั้งคณะท างานขึ้นมาพิจารณารายละเอียดของโครงการนี้ท่ีมีเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร (สศก.) เป็นประธานแล้ว แต่การพิจารณาค่อนข้างช้า หากมีการเปลี่ยนเลขาธิการ 
สศก. ก็ควรมอบหมายให้รองเลขาธิการฯ สศก.ประชุมพิจารณาแทน ท่ีผ่านมามีการประชุมครั้ง
เดียว ควรจะรีบด าเนินการ เพราะชาวสวนยางท่ัวประเทศร้องเรียนมามากเรื่องราคายางตกต่ า 
อยากให้มีการชดเชยส่วนต่างราคาตลาดกับต้นทุนการผลิตโดยเร็ว ซึ่งคณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติ (กนย.) ก็อนุมัติเรื่องนี้มาแล้ว 
 
อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ต้องเสนอเข้าสู่คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) พิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ว่า จะ
อนุมัติหรือไม่เป็นขั้นตอนสุดท้าย แต่ปัญหาคือ บอร์ด กยท.ถาวรยังไม่ได้มีการแต่งตั้ง เนื่องจากมี
การคัดค้านว่าการเลือกตัวแทนเกษตรกรจากแต่ละภาคทางอ้อมไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งจะต้อง
มีการขึ้นทะเบียนสถาบันเกษตรกรให้ถูกต้องตามกฎหมายใหม่ รวมท้ังการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ประมาณ 6 ล้านคน คนกรีดยางอีก 3 ล้านคนก่อน รวมแล้วอาจใช้เวลามากกว่า 40 วัน ท่ี
คณะกรรมการ กยท.ชั่วคราวบริหารอยู่ ซึ่งบอร์ด กยท.ชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ คงไม่กล้า
อนุมัติเรื่องโครงการชดเชยส่วนต่างราคายาง เพราะกลัวมีความผิด หากเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียน
หลายรายไม่มีเอกสารสิทธิในท่ีดิน 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95652:-13102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95652:-13102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
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ผู้สื่อข่าว "ประชาชาติธุรกิจ" รายงานว่า เมื่อต้นเดือนต.ค.ท่ีผ่านมา กลุ่มเครือข่ายชาวสวนยาง
ภาคใต้ ได้ยื่นหนังสือถึง พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และมีปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นตัวแทนรับข้อเรียกร้องใน 3 ประเด็นหลักคือ 1.ปัญหาราคายาง
ตกต่ า 2.การประกาศวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และ 3.การแต่งตั้งบอร์ด กยท. ซึ่งนายธีรภัทร 
ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯกล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯมีนโยบายให้
ความส าคัญกับเรื่องนี้มาก โดยเฉพาะเร่ืองการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของบอร์ด กยท. 
ซึ่งต้องท าตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดเพื่อให้ทุกคนเชื่อมั่น ท าให้โปร่งใสท่ีสุด นอกจาก
การตั้งคณะกรรมการบอร์ดเพื่อมาดูปัญหาเรื่องราคายางแล้ว ก็ต้องมีการพูดคุยเรื่องการขายยาง 
โดยจะไปพูดคุยกับกลุ่มใหญ่ ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เพื่อผลักดันให้เกิดการซื้อขายยางพาราอย่าง
เป็นธรรมมากขึ้น  
 
ด้านนายเชาว์ ทรงอาวุธ รองผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสงเคราะห์การท าสวนยาง (สกย.) 
ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประเด็นเรื่องท่ีจะให้มีการเร่งรัดให้
ประกาศการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางและสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง เรื่องของการ
ประกาศเงื่อนไขต่าง ๆ ประธานบอร์ด กยท. ได้มีการลงนามประกาศแล้วเมื่อวันท่ี 30 ก.ย. ที่ผ่าน
มา ขณะนี้รอการประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าประมาณวันท่ี 15 ต.ค.นี้ ซึ่งฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ กยท.ได้เตรียมระบบเรียบร้อยแล้ว เมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาเรียบร้อย เกษตรกร
สามารถขึ้นทะเบียนได้ทันที 
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“ทีมสมคิด” ถกจัดงบก าชับดูราคาสินค้า-ยาง-ปาล์ม - “เพื่อไทย” ปูด GDP ไทยขยายต่ าสุดในอาเซียน 

(13/10/2558)  

 

ทีมเศรษฐกิจ “รองฯ สมคิด” ถกจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ใหม่ เน้นตามภารกิจ-ผ่านโครงการ
ต่างๆ ส่งเสริมระดับจังหวัด-ท้องถิ่นเสนอของบพัฒนาท้องถิ่น ไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อน เผยเตรียมเสนอ 
ครม.ดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์พรุ่งนี้ ด้านทีมเศรษฐกิจเพื่อไทยฉะ คสช.ละเลยชาวนา ชี้ GDPไทยขยาย
ต่ าสุดในอาเซียน 
วันนี้ (12 ต.ค.) มีรายงานว่า นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ได้เรียกประชุม
คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานด้านเศรษฐกิจร่วมกันเป็นครั้งแรกอย่าง ไม่เป็นทางการเมื่อช่วงเช้า เพ่ือเป็นการ
หารือให้การท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และให้แต่ละหน่วยงานมีแผนรับมือหากเกิดปัญหาต่างๆ 
รวมทั้งเตรียมข้อมูลเพ่ือเสนอมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้าสู่ที่ประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 13 ต.ค.นี้ 
โดยได้มีการจัดประชุมในรูปแบบนี้ทุกวันจันทร์ 
 
“วันนี้ก็ได้นัดประชุมคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานด้านเศรษฐกิจร่วมกันเป็นครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ 
เพื่อเป็นการหารือ ให้การท างานด้านเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพ และให้แต่ละหน่วยงานมีแผนรับมือหากเกิด
ปัญหาต่างๆ” นายสมคิดกล่าว และว่าจะก าชับให้ รมว.คลัง ให้หามาตรการดูแลเรื่องวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SME) เพื่อให้สร้างแรงจูงใจแก่นักลงทุนให้เข้ามาเร่งลงทุนในกลุ่มนี้ เพื่อให้เกิดการลงทุน
อย่างจริงจังท้ังรายเล็กและรายใหญ่ หลังจากที่ราคาน้ ามันปรับลดลงก็จะให้กระทรวงพาณิชย์ไปดูแล
ตรวจสอบราคาสินค้า สินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อให้ปรับลดลงเช่นกัน โดยจะขอความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้า
ด้วย พร้อมกันนั้นจะก าชับไปยัง รมว.เกษตรและสหกรณ์ รวมถึง รมว.พาณิชย์ ให้ดูแลปัญหาราคาสินค้า
เกษตรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะราคายางพารา และปาล์มน้ ามัน 
 
ภายหลังจากหารือ นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เปิดเผยว่า ได้หารือเก่ียวกับแนว
ทางการจัดท างบประมาณแบบใหม่ เพื่อต้องการแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การจัดสรรงบประมาณตามภารกิจ
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเสนอขอจัดสรรงบประจ าปี และอีกด้านคือการจัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์ของรัฐบาลผ่านโครงการต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ระดับจังหวัดและท้องถิ่นเสนอขอ
งบประมาณพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น โดยไม่ให้การใช้งบประมาณเกิดความซ้ าซ้อน และต้องการเน้นการ
สรรงบประมาณเพ่ือยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้น คาดว่าน าไปใช้ในการจัดสรรงบประมาณปี 2560 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95672:------gdp--13102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95672:------gdp--13102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14
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ส าหรับการจัดท ายุทธศาสตร์การใช้งบประมาณ เพ่ือน าเงินออกไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน 
ยุทธศาสตร์การลงทุนโครงการขนาดใหญ่ การจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ หรือกลุ่มจังหวัดนั้น เพราะได้รับ
จัดสรรประมาณ 300-400 ล้านบาทต่อปี เพ่ือให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
กระทรวงการคลังเสนอมาตรการช่วยเหลือภาคอสังหาริมทรัพย์มาให้พิจารณาแล้ว จึงต้องเสนอให้
นายกรัฐมนตรีรับทราบและเสนอ ครม.พิจารณาในวันที่ 13 ต.ค. ทั้งนี้ เพื่อต้องการแก้ปัญหาจากสถาบัน
การเงินพิจารณาปล่อยสินเชื่ออย่างเข้มงวดใน ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว 
 

มีรายงานว่า ส าหรับการดูแลภาคอสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นกระทรวงการคลังเสนอการลดค่า ธรรมเนียมการ
โอนจากร้อยละ 0.1 เหลือร้อยละ 0.01 การให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพ่ิมวงเงินสินเชื่อ ระยะเวลา
การผ่อนช าระนานขึ้นและการลดยอดการผ่อนช าระแต่ละเดือน เพ่ือลดภาระการผู้ซื้อที่อยู่อาศัย 
อีกด้าน นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีทีมเศรษฐกิจของรัฐบาล 
พยายามบอกว่าเศรษฐกิจเลยจุดต่ าสุดไปแล้วและก าลังจะฟ้ืนตัวว่า คณะท างานเศรษฐกิจพรรคเพ่ือไทยก็อยาก
เห็นเศรษฐกิจฟ้ืนตัวอย่างแท้จริงเช่นกัน ทั้งนี้ หากเศรษฐกิจจะฟ้ืนตัวได้ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในครึ่งปี
หลังต้องโตมากกว่าครึ่งปีแรก เศรษฐกิจในปีหน้าต้องโตมากกว่าในปีนี้ ตรงกันข้ามกับสิ่งที่ธนาคารโลกบอกว่า
เศรษฐกิจไทยในปีนี้จะโตได้เพียง 2.5% ปีหน้าโตเพียง 2% ต่ าที่สุดในอาเซียน และจะท าให้ประชาชนล าบาก
มาก นักศึกษาที่จบใหม่จะตกงานกันมากข้ึน 
 
นอกจากนี้ หากเศรษฐกิจฟ้ืนจริง การส่งออกต้องไม่ติดลบแล้ว แต่จากข้อมูลจากผู้ส่งออกบอกว่า ค าสั่งซื้อใน
ไตรมาสหลังยังหดลงเรื่อยๆ และมีแนวโน้มที่การส่งออกทั้งปีจะลดลงถึง 5-6% จาก 8 เดือนแรก ที่ลดไปแล้ว 
4.92% นอกจากนี้ การลงทุนจะต้องมากขึ้น ซึ่งยังไม่เห็นสัญญาณการลงทุนจากในประเทศ และต่างประเทศที่
เพ่ิมข้ึน ประกอบกับการที่รัฐสภาอียูมีมติคงมาตรการการกดดันทางเศรษฐกิจ และการเมืองกับไทยต่อไป
จนกว่าจะกลับเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย ยิ่งท าให้การลงทุนจากต่างประเทศหดหายไปอีก การบริโภคใน
ประเทศก็ไม่เพ่ิมข้ึนจากความมั่นใจของผู้บริโภคยังคงลดต่ าลง เรื่อยๆ และประชาชนส่วนใหญ่ยังมีความ
ล าบากจากรายได้ที่หดหาย และอาจจะต้องเจอภาวะภัยแล้งอีกในปีหน้า ดังนั้นจึงอยากให้ทีมเศรษฐกิจของ
รัฐบาลสามารถฟ้ืนเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง โดยมีผลชัดเจน ไม่ใช่เพียงแค่ลมปาก เพราะจะท าให้ประชาชนยิ่ง
ผิดหวังมากกว่าเดิม 
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นายจักรพงษ์ แสงมณี อดีตกรรมการบริหารพรรคเพ่ือไทย กล่าวถึงกรณีการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจโลกของ 2 
หน่วยงานสากล คือ IMF และ World Bank เผยว่าประเทศไทยมีอัตราการ ขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 2 ในปี 2558 
ซึ่งถือว่าต่ าที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพ่ือนบ้าน หรือประเทศคู่แข่งในภูมิภาค เช่น ประเทศเวียดนาม 
ขยายตัวที่ร้อยละ 6.2 หรือประเทศกัมพูชา ขยายตัวที่ร้อยละ 6.9 จะเห็นได้ว่าประเทศไทยมีอัตราการขยายตัว
ทีน้อยกว่าประเทศเหล่านั้นอย่างมี นัยยะส าคัญ สาเหตุหลักมาจาก 1. การส่งออกที่ติดลบมาตลอด 8 เดือน 2. 
ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค 3. ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรมก็ต่ าสุดในรอบ 15 เดือน 4. ปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญคือการบริโภคภายในประเทศ และยิ่งไปดูประมาณการ GDP ไปอีก 2-3 ปีข้างหน้า จะยิ่งเห็นได้ชัดว่า
ประเทศเพ่ือนบ้านมีอัตราการขยายตัวได้ดี กว่าประเทศไทย  นายจักรพงษ์กล่าวว่า ขอย้อนไปเม่ือปี 2556 ใน
สมัย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นรัฐบาล GDP ของประเทศขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 6.4 และหนึ่งใน
นโยบายทีส าคัญในการขันเคลื่อนเศรษฐกิจก็คือโครงการรับจ าน าข้าว เพราะเป็นโครงการส าหรับช่วยเหลือ
ชาวนาโดยตรงซึ่งมีอยู่ถึง 3.7 ล้านครัวเรือน โดยโครงการรับจ าน าข้าวมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ดังนี้ 1. ผลกระทบทางตรงจากรายได้ที่เพ่ิมขึ้นจากการน าเอาข้าวมาเข้าโครงการ 2. รายได้ที่เพ่ิมขึ้น
ของชาวนาที่ขายข้าวในตลาดในราคาที่สูงขึ้น กว่ากรณีท่ีไม่มีโครงการ 3. ผลกระทบทางอ้อมจากปริมาณเงิน
หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากตัวคูณทวีการใช้จ่าย ซึ่งชาวนาถือเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ า ที่มี Marginal Propensity to 
Consume ในระดับท่ีสูง อันจะท าให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตามมา ยกตัวอย่างในปี 2555 
ชาวนาที่เข้าร่วมท าให้มีเงินเข้ามาในระบบเพิ่มข้ึนประมาณ 123,000 ล้าน พอรวมกับ Mutiplier Effect จะท า
ให้มีเงินหมุนเวียนทั้งสิ้นกว่า 300,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 2.6 ของ GDP นโยบายจ าน าข้าวจึงเป็น
โครงการท าให้ทั้งการส่งออก ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ดัชนีความเชื่อมั่นอุตสาหกรรม และการบริโภค
ภายในประเทศดีตามไปด้วย  ขณะที่รัฐบาลปัจจุบันกลับละเลยชาวนาที่เป็นฐานรากของเศรษฐกิจไทย โดยใน
ปี 2558 และ 2559 นั้นรัฐบาลกลับสั่งห้ามไม่ให้ท านา ท าให้มีปริมาณข้าวลดต่ าลงประมาณร้อยละ 20-30 อัน
จะท าให้ข้าวเปลือกจากปีละ 35 ล้านตัน เหลือเพียง 26 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียประมาณ 100,000 
ล้านบาท และถ้าเทียบราคาข้าวเปลือกในปัจจุบันกับราคาในสมัยนายกยิ่งลักษณ์แล้ว ยิ่งจะเห็นได้ว่ามีราคาที
แตกต่างกันอย่างมาก เหมือนเป็นการซ้ าเติมชาวนา ทั้งจากการไม่ให้ปลูกข้าว และไม่ช่วยในด้านราคาอีก ท าให้
ชาวนาซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อยอยู่แล้วให้เค้ามีรายได้ที่น้อยลงไป อีก 
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“ผมอยากขอให้รัฐบาลปัจจุบันซึ่งก็คงจะอยู่อีกเป็นปีๆ ตาม Road Map ของท่านให้ช่วยดูแลชาวนาและ
เกษตรกรพืชส าคัญชนิดอ่ืนบ้าง อยากให้ทุกครั้งที่ท่านทานข้าวแล้วนึกถึงชาวนาต้องล าบากขนาดไหนกว่าที่จะ 
ปลูกข้าวมาให้ท่านทานกัน ผมม่ันใจว่าเมื่อไหร่ที่เกษตรกรมีรายได้ท่ีดีขึ้น มันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศเอง” นายจักรพงษ์กล่าว 

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์ (วันที่ 12 ตุลาคม 2558) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ข่าวการผลิต การตลาด ผลิตผลการเกษตร: ยางพารา (13/10/2558)  

 

1. สรุปภาวการณผ์ลติ การตลาดและราคาภายในประเทศ 
ราคายางพารายางแผ่นดบิมีทิศทางปรับตัวลดลง อาจเนื่องมาจากนกัลงทุนมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลก หลังจากประเทศผู้ใช้ยางรายใหญ่หลายราย เช่น จีน สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น ยังคงรายงานข้อมลูเศรษฐกิจท่ีย่ าแย่อยา่ง
ต่อเนื่อง รวมทั้งภาวะฝนตกหนักในหลายพื้นท่ีปลูกยางของไทยท าให้อุปทานยางออกสู่ตลาด  
ราคาที่เกษตรกรขายไดเ้ฉลี่ยทั้งประเทศ 
1. ยางแผ่นดิบคณุภาพที่ 1 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.78 บาท ลดลงจาก 42.00 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.22 บาท 
หรือร้อยละ 0.52 
 
2. ยางแผ่นดิบคณุภาพที่ 2 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 41.28 บาท ลดลงจาก 41.50 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.22 บาท 
หรือร้อยละ 0.53 
 
3. ยางแผ่นดิบคณุภาพที่ 3 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 40.78 บาท ลดลงจาก 41.00 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.22 บาท 
หรือร้อยละ 0.54 
 
4. ยางก้อนคละ ราคาเฉลี่ยกโิลกรมัละ 20.88 บาท ลดลงจาก 20.89 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.01 บาท หรือร้อย
ละ 0.05 
 
5. เศษยางคละ ราคาเฉลี่ยกิโลกรมัละ 18.62 บาท เพิ่มขึ้นจาก 18.46 บาท ของสัปดาห์ที่แล้ว กิโลกรัมละ 0.16 บาท หรือ
ร้อยละ 0.87 
 
6. น้ ายางสดคละ ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 37.65 บาท ลดลงจาก 38.78 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรมัละ 1.13 บาท หรือร้อย
ละ 2.91 
 
ในสัปดาห์นีไ้ม่มรีายงานราคายางแผ่นดิบคณุภาพที่ 4 , ยางแผ่นดิบคุณภาพที่ 5 และยางแผ่นดิบคละ 
 
ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. ซื้อขายล่วงหน้าส่งมอบเดือนพฤศจิกายน 2558 
ณ ท่าเรือกรุงเทพ 
1. ยางแผ่นรมควันช้ัน 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 50.08 บาท เพิ่มขึ้นจาก 49.25 บาท ของสัปดาห์ แลว้กิโลกรมัละ 0.83 บาท

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95668:----13102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

หรือร้อยละ 1.69 
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2. ยางแผ่นรมควันช้ัน 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 48.93 บาท เพิ่มขึ้นจาก 48.10 บาท ของสัปดาห์ที่แลว้กิโลกรมัละ 0.83 บาท
หรือร้อยละ 1.73 
 
3. น้ ายางข้น ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 33.15 บาท ลดลงจาก 33.74 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.59 บาท หรือร้อยละ 
1.75 
 
ณ ท่าเรือสงขลา 
1. ยางแผ่นรมควันช้ัน 1 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 49.83 บาท เพิ่มขึ้นจาก 49.00 บาท ของสัปดาห์ที่แลว้กิโลกรมัละ 0.83 บาท 
หรือร้อยละ 1.69 
 
2. ยางแผ่นรมควันช้ัน 3 ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 48.68 บาท เพิ่มขึ้นจาก 47.85 บาท ของสัปดาห์ที่แลว้กิโลกรมัละ 0.83 บาท 
หรือร้อยละ 1.74 
 
3. น้ ายางข้น ราคาเฉลีย่กิโลกรัมละ 32.81 บาท ลดลงจาก 33.58 บาท ของสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.77 บาท หรือร้อยละ 
2.30 
 
2. สรุปภาวการณผ์ลติการตลาดและราคาในตลาดต่างประเทศ 
ราคายางพาราซื้อขายล่วงหน้า ณ เดือนพฤศจิกายน ตลาดล่วงหน้าสงิคโปร์และตลาดล่วงหน้าโตเกียวมทีิศทางเพิ่มขึ้น อาจ
เนื่องมาจากข้อมูลเศรษฐกิจท่ีออ่นแอของสหรัฐฯ ท าให้นักลงทุนมั่นใจว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะยังไม่ปรับขึ้นอัตรา
ดอกเบี้ยในปีนี้ อย่างไรกต็าม ราคายางปรับตัวสูงขึ้นในกรอบจ ากัดหลังจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ปรับลด
คาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกปีน้ีลงสู่ร้อยละ 3.1 ซึ่งเป็นระดับต่ าสดุนับตั้งแตเ่กิดวิกฤตทางการเงินในปี 2552 
 
ยางแผ่นรมควันช้ัน 3 
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดสิงคโปร์ เฉลี่ยกโิลกรัมละ 131.83 เซนต์สหรัฐฯ (47.42 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 131.30 เซนต์สหรัฐฯ 
(47.46 บาท) ในสัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 0.53 เซนต์สหรัฐฯ หรือรอ้ยละ 0.40 
 
ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดโตเกียว เฉลี่ยกิโลกรมัละ 161.45 เยน (48.06 บาท) เพิ่มขึ้นจาก 157.02 เยน (47.02 บาท) ใน
สัปดาห์ที่แล้วกิโลกรัมละ 4.43 เยน หรือร้อยละ 2.82 
--ข่าวการผลติ การตลาด ผลติผลการเกษตร ประจ าวันท่ี 5 - 11 ต.ค. 2558— 

ทีม่า : ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (วันท่ี 12 ตุลาคม 2558) 

 



 

 

 

ภาวะยาง AFET: มีปริมาณซื้อขาย 10 สัญญา ราคาขยับขึ้นเล็กน้อย (13/10/2558)  

 

รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดการซื้อขายวันนี้  มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 

2.54 ล้านบาท มีปริมาณซื้อขายรวม 10 สัญญา ลดลงจากเมื่อวันศุกร์ 21 สัญญา  

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 2,394 สัญญา ลดลง 4 สัญญา  

ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) 

เดือน ราคาปิด ราคาปิด ปริมาณ  

ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย  

 

NOV 15 47.50 - 0  

 

DEC 15 48.45 - 0  

 

JAN 16 49.50 - 0  

 

FEB 16 50.00 50.10 1  

 

MAR 16 50.80 50.60 7  

 

ARP 16 51.60 - 0  

 

MAY 16 51.65 51.80 2  

รวม 10 

 

ที่มา ส านักข่าวอินโฟเควสท์ (วันที่ 12 ตุลาคม 2558) 

http://www.rubberthai.com/rubberthai/index.php?option=com_content&view=article&id=95655:-afet--10---13102558&catid=10:2010-05-04-03-57-14


 

 

 

 

เร่งศึกษาศักยภาพยางในตลาดจีน ระดมข้อมูลวางแผนผลิตแข่งอินโดฯ-มาเลเซีย 

ข่าวท่ัวไป RYT9 -- อังคารท่ี 13 ตุลาคม 2558 06:00:00 น. 

นายพิศาล พงศาพิชณ์ รองเลขาธิการส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก

อช.) เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้ มกอช. ร่วมกับส านักงานท่ีปรึกษา

การเกษตรต่างประเทศ ประจ ากรุงปักกิ่ง เร่งด าเนินการศึกษาศักยภาพสินค้ายางพาราไทยใน

ตลาดจีน โดยมุ่งศึกษากฎระเบียบ ข้อก าหนด มาตรฐานยางต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องของจีนทั้งท่ี

ประกาศใช้แล้วและอยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยน รวมถึงมาตรฐานบังคับและมาตรฐานสมัครใจ 

พร้อมศึกษาโครงสร้างการบริหารจัดการ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการก าหนดคุณภาพ

มาตรฐานยางน าเข้าของจีน ขณะเดียวกันยังมุ่งศึกษาความสามารถการผลิตและวิเคราะห์แนวโน้ม

ความต้องการใช้ยางพาราของตลาดจีนในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ตลอดจนศึกษานโยบายภาครัฐใน

การควบคุมบริหารจัดการการผลิตและการน าเข้ายางพาราของจีนด้วย 

 

เบื้องต้นคาดว่า จะได้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพตลาดยางพาราของจีน รวมท้ังข้อมูลด้าน

เทคนิคการจ าแนกคุณลักษณะยางน าเข้าทุกประเภทของจีน ท่ีจะมีผลกระทบต่อการส่งออก

ยางพาราของไทย นอกจากนั้น ยังได้ทราบกฎระเบียบ มาตรฐานและนโยบายที่เอื้อหรือกีดกันการ

น าเข้าสินค้ายางธรรมชาติจากต่างประเทศ เป็นต้น และทราบถึงมาตรฐานสินค้ายางพาราท่ีจีน

ประกาศใช้กับยางพาราของจีนและสินค้าท่ีน าเข้าจากต่างประเทศ 

“ไทยสามารถน าข้อมูลท่ีได้ไปใช้ประโยชน์ในการก าหนดมาตรฐาน และวางนโยบายทายุทธศาสตร์

พร้อมวางแผนการผลิตสินค้ายางพาราให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มตลาดของจีน และ

ใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราส าเร็จรูปเพื่อเจาะและขยายตลาดในจีน ซึ่งจะช่วย

เพิ่มมูลค่าสินค้ายางพาราของไทย และคาดว่า จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการผลิตสินค้า

ยางพาราส่งออกสู่ตลาดจีนในระยะยาว ทั้งยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับสินค้ายางพาราไทย

สามารถแข่งขันได้กับคู่แขง่ส าคัญอย่างอินโดนีเซีย และมาเลเซีย” รองเลขาธิการ มกอช.กล่าว 
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นายพิศาลกล่าวอีกว่า จีนเป็นประเทศผู้ใช้ยางพารารายใหญ่ท่ีสุดของโลก โดยมีปริมาณการใช้

ยางพาราคิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณการใช้ยางท่ัวโลก และมีความต้องการใช้เพิ่มสูงขึ้น ขณะท่ี

จีนผลิตยางพาราได้เพียงร้อยละ 25 ของความต้องการใช้ภายในประเทศ จึงจ าเป็นต้องน าเข้าจาก

ต่างประเทศ เช่น ไทย อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เป็นต้น และปัจจุบันจีนได้ขยายการลงทุนปลูก

ยางไปยังกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี ได้แก่ กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนามด้วย 

“ไทยเป็นผู้ครองส่วนแบ่งตลาดน าเข้ายางพาราของจีน โดยไทยมีการส่งออกยางพาราไปจีนปีละ

กว่า 3.5 ล้านตัน ซึ่งการศึกษาศักยภาพสินค้ายางพาราไทยในตลาดจีนในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า จะ

ช่วยให้เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ส่งออก รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการควบคุม 

ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพสินค้ายางพาราของไทย สามารถน าผลการศึกษาไปใช้วางแผนการ

ผลิตให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มตลาดยางพาราของจีนได้ในอนาคต” รองเลขาธิการ 

มกอช.กล่าว 

 

 

 
 


